

ขยะพารวย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมธนาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดไตรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) เทศบาลเมืองโพธาราม

ขยะในโรงเรียนถือเป็นปัญหาใหญ่ของทุกโรงเรียน “โครงการธนาคารขยะ” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับเด็กนักเรียน ด้วยแนวคิดที่ว่าหากเราสามารถคัดแยกขยะบางส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ก็จะช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนได้ และถือเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก ๆ เพื่อที่เด็กนักเรียนจะสามารถนำไปปฏิบัติต่อบ้านได้

ภารกิจเริ่มแรก... เราเริ่มจัดตั้งธนาคารขยะในรูปแบบคล้ายกับธนาคารพาณิชย์ คือมีสมุดบัญชีเพื่อการรับฝากขยะ ธนาคารขยะของเราซึ่งไม่มีเงินทูลงหรือถอนเงินตั้งต้น อาศัยว่ารับฝากไว้ แต่ยังไม่ให้ถอนเงินไปใช้จ่ายกว่าจะปิดเทอมด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถสร้างเงินทูลงหรือถอนเงินได้จากการขายขยะ ซึ่งเราจะได้ส่วนต่างจากราคาขยะที่เราซื้อจากเด็กนักเรียนมากกว่าที่เราขายให้กับผู้รับซื้อขยะ

ปัญหาที่เราเจอ... ในช่วงแรกของการจัดตั้ง เราพบว่าร้านรับซื้อขยะที่เราติดต่อไปปฏิเสธที่จะมารับขยะในโรงเรียน และเราไม่สามารถขายขยะไปยังร้านรับซื้อได้ แต่เราก็ไม่โชคร้ายซะทีเดียว ในที่สุดเราก็สามารถติดต่อร้านรับซื้อให้มาซื้อขยะรีไซเคิลที่โรงเรียนของเราได้ ซึ่งทางร้านรับซื้อเอง ก็พอใจกับปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้ในการมารับซื้อแต่ละครั้ง ทำให้ทางร้านประหยัดเวลาและประหยัดค่าเดินทางเมื่อเทียบกับการต้องไปซื้อหาในแหล่งอื่น

สิ่งที่ได้เรียนรู้.... การจัดตั้งธนาคารขยะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ความร่วมมือ ร่วมใจของคณะครู และนักเรียนในการดำเนินกิจกรรม คณะทำงานของเราซึ่งมีทั้งงานที่อาสาเข้ามาทำงานด้วยความสมัครใจรางวัลตอบแทนที่พวกเขาได้รับ คือ ความภาคภูมิใจที่ทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้น และนักเรียนมีจิตสำนึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สิ่งสำคัญอีกประการคือ การสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้รู้คุณค่าของขยะ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคัดแยกขยะ

ก้าวต่อไปของเรา.... เรามุ่งหวังจะสร้างความตระหนักในเรื่องของการคัดแยกขยะไปยังทุกชุมชนในเขตเทศบาล โดยอาศัยนักเรียนแกนนำลดเมืองร้อน และครูแกนนำร่วมกันให้ความรู้ถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ทุกคนสามารถช่วยได้ รวมทั้งจัดกิจกรรมธนาคารขยะเคลื่อนที่ กิจกรรมขยะแลกของใช้ทั้งในโรงเรียน และในชุมชนด้วยหวังจะสร้างสรรค์ให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และในชุมชนของเราดีขึ้น และยั่งยืนตลอดไป



รายงานผล

ปัจจุบันเรามีสมาชิกกว่า 1,000 คน และมีปริมาณขยะที่นำมารีไซเคิลทั้งหมดในช่วง 5 เดือน (พ.ย. 49-มี.ค. 50) 1,484 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ถึง 1,860 กิโลกรัม นอกจากนี้ เรายังลดปริมาณเศษอาหารในโรงเรียน โดยการนำมาทำปุ๋ยหน้าจุลินทรีย์เป็นจำนวน 1,000 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงได้ 10 กิโลกรัม